

# QUY TRÌNH VẮT SỮA ĐÚNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỮA



Phối hợp thực hiện bởi công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, dự án JICA và ASCOIA.

Tháng 1 năm 2010



## VỆ SINH DỤNG CỤ TRƯỚC VÀ SAU VẮT SỮA



Tất cả các dụng cụ và thiết bị vắt sữa phải được rửa sạch và vô khuẩn trước và sau khi vắt sữa.  
Ngày sau khi vắt sữa, rửa sạch các dụng cụ bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng và tráng lại bằng nước sạch, áp nước và phơi khô.  
Khử vực vắt sữa phải được vệ sinh sạch sẽ và khử trùng.

Hệ sinh của bò sữa, dụng cụ và khu vực vắt sữa

## CHẾ BIẾN BÒ TRƯỚC KHI ĐUA VÀO VẮT SỮA



Bò phải khô sạch khi đưa vào vắt sữa.  
Tránh vắt sữa bò không mạnh hơn 1, 2 chu kỳ đầu các lứa tiếp theo, tiếp đến vắt ngắn hơn vài ngày vắt sữa, vắt sữa ngắn ngày, vắt sữa ngắn ngày, vắt sữa ngắn ngày, vắt sữa ngắn ngày.

Đội cho ăn bổ và tắm rửa sạch sẽ để bò khỏe mạnh và sẵn sàng vắt sữa

## CHẾ BIẾN HỘ CHO VẮT SỮA



Tuân theo chính sách vệ sinh trước và sau cho từng cá thể bò.  
Đảm bảo môi trường sạch sẽ thường thì và môi trường sạch nhất cho bò.  
Chuẩn bị đầy đủ khăn thấm dung dịch sát trùng và khăn khô, cũng như các túi sữa đầu và các thùng sữa và dụng cụ.

Chuẩn bị của bò sữa và dụng cụ vắt sữa

## 1. LOẠI BỎ TIA SỮA ĐẦU



Kiểm tra, phân loại sữa tươi và sữa đã vắt trước khi vắt

Đội sữa và trong thời gian vắt sữa để sữa tươi và sữa đã vắt

Đảm bảo vệ sinh dụng cụ vắt sữa và dụng cụ vắt sữa

**Bắt đầu**

**+1 phút**

## 2. THÔNG KHÍ VẮT SỮA...



Để bò thoải mái vắt sữa sữa sẽ được vắt tốt hơn tránh bị vắt các hạt và vắt sữa thay đổi

Tránh vắt sữa các hạt, tránh sữa các hạt sẽ thay đổi thay đổi

Mình vắt sữa và dùng dụng cụ vắt sữa thay đổi thay đổi

**(+5 phút)**

**(+30 giây)**

**7 phút / 1 con bò**

## SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MẶT VẮT SỮA



## Kiểm tra CMT® thật sự kết quả



Cần theo dõi thường xuyên về hiệu quả và thông tin về chất lượng sữa. Sử dụng phương pháp dán nhãn CMT nhận kết quả hiện trạng bệnh viêm vú và hạn chế lây nhiễm trong đàn bò.  
Trong quá trình vắt sữa, áp dụng kết quả CMT để quyết định thu hoạch sữa.

\* Kiểm tra viêm vú CMT là phương pháp chẩn đoán nhanh chóng, chính xác và chi phí thấp, không cần thiết bị chuyên dụng. Chỉ cần một chiếc khăn sạch và một chiếc khăn khô để lau khô sữa đầu và vắt sữa. Chỉ cần một chiếc khăn sạch để lau khô sữa đầu và vắt sữa. Chỉ cần một chiếc khăn sạch để lau khô sữa đầu và vắt sữa.

Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đẻ con ở Bà V, Tân Yên, Bắc Y, Hà Nội  
Điện thoại: 04-30382088 / 04-30881136 / Fax: 04-30382086 / 04-30382085  
Email: jic@jica.go.jp  
Website: http://www.jica.go.jp/jicajp/website/0001770/vietnam/index.html

